



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน และกรมชลประทานได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ กรมชลประทานได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมชลประทานฉบับดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ซึ่งกำหนดไว้ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 และให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 2 มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

อนึ่ง หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต กรมชลประทานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

/กรมชลประทาน...

กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้นล่าง กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ <http://www.rid.go.th> หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” และ <http://job.rid.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553



(นายมนตรี ตันตระกูล)

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน